

15 กุมภาพันธ์ 2521

เรื่อง การเทียบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเพื่อสิทธิในการสมัครสอบหรือรับการคัดเลือกสำหรับข้าราชการครู
เรียน (เวียนกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด)

โดยที่ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่งออกตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งต่าง ๆ ไว้ว่า ข้าราชการพลเรือนที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งในระดับต่ำลงไป หรือที่ ก.พ.เทียบเท่ามาเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ และได้มีส่วนราชการบางแห่งขอให้ ก.พ.พิจารณาเทียบระยะเวลาระหว่างเป็นข้าราชการครูก่อนโอนมา หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญบางราย เท่ากับการดำรงตำแหน่งในระดับต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 เพื่อประโยชน์ในการสมัครสอบหรือรับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ก.พ.จึงลงมติให้เทียบการเป็นข้าราชการครูเท่ากับการดำรงตำแหน่งในระดับต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 เพื่อประโยชน์ในการสมัครสอบหรือรับคัดเลือกเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดพิจารณาเทียบให้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 1 ให้เทียบการดำรงตำแหน่งครู 1 รับเงินเดือนระดับ 1 เท่ากับการดำรงตำแหน่งในระดับ 1
- 2) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 2 ให้เทียบการดำรงตำแหน่งครู 1 รับเงินเดือนระดับ 2 หรือครู 2 รับเงินเดือนระดับ 2 หรือผู้ช่วยครูใหญ่หรือเทียบเท่า รับเงินเดือนระดับ 2 เท่ากับการดำรงตำแหน่งในระดับ 2
- 3) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 ให้เทียบการดำรงตำแหน่งครู 2 รับเงินเดือนระดับ 3 หรือ 4 หรืออาจารย์ 1 รับเงินเดือนระดับ 3 หรือผู้ช่วยครูใหญ่หรือเทียบเท่า รับเงินเดือนระดับ 3 หรือครูใหญ่หรือผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หรือเทียบเท่า รับเงินเดือนระดับ 3 เท่ากับการดำรงตำแหน่งในระดับ 3
- 4) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 ให้เทียบการดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 รับเงินเดือนระดับ 4 หรือ 5 หรือผู้ช่วยครูใหญ่หรือเทียบเท่า รับเงินเดือนระดับ 4 หรือ 5 หรือครูใหญ่หรือผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หรือเทียบเท่า รับเงินเดือนระดับ 4 เท่ากับการดำรงตำแหน่งในระดับ 4
- 5) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 ให้เทียบการดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 รับเงินเดือนระดับ 5 หรือ 6 หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ รับเงินเดือนระดับ 5 หรือครูใหญ่ หรือผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หรือเทียบเท่ารับเงินเดือนระดับ 5 หรือ 6 หรืออาจารย์ใหญ่ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือเทียบเท่า รับเงินเดือนระดับ 5 เท่ากับการดำรงตำแหน่งในระดับ 5
- 6) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 ให้เทียบการดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 รับเงินเดือนระดับ 6 หรือ 7 หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ รับเงินเดือนระดับ 6 หรือรองศาสตราจารย์ รับเงินเดือนระดับ 6 หรืออาจารย์ใหญ่ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือเทียบเท่า รับเงินเดือนระดับ 6 หรือ 7 เท่ากับการดำรงตำแหน่งในระดับ 6
- 7) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 ให้เทียบการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือเทียบเท่า รับเงินเดือนระดับ 7 หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์รับเงินเดือนระดับ 7 หรือ 8 หรือรองศาสตราจารย์ รับเงินเดือนระดับ 7 หรือศาสตราจารย์ รับเงินเดือนระดับ 7 เท่ากับการดำรงตำแหน่งในระดับ 7

8) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 ให้เทียบการดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ รับเงินเดือนระดับ 8 หรือ 9 หรือศาสตราจารย์ รับเงินเดือนระดับ 8 เท่ากับการดำรงตำแหน่งในระดับ 8

9) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 9 ให้เทียบการดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รับเงินเดือนระดับ 9 หรือ 10 เท่ากับการดำรงตำแหน่งในระดับ 9

หลักเกณฑ์การเทียบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังกล่าวนี้ ให้ใช้สำหรับเทียบเพื่อบรรจุราชการเพื่อสิทธิในการสมัครสอบหรือรับคัดเลือกดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น ส่วนกำหนดเวลาของการดำรงตำแหน่ง และคุณสมบัติประการอื่น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละระดับของสายงานนั้น ๆ

สำหรับกรณีอื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาเทียบเป็นราย ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดและกรมต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงชื่อ) พันเอก จินดา ณ สงขลา

(จินดา ณ สงขลา)

เลขาธิการ ก.พ.

กองตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ 3

โทร. 2810976